



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรง
ตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๒ กลุ่มวิชา รวม ๓ อัตรา ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในประกาศ ก.จ.จ. ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณี
ที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็น
ต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
และจะดำเนินการคัดเลือกฯ ดังนี้

๑.กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย ก)

๒.หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกฯ ผู้สมัครฯ
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่อไปนี้ โดยเคร่งครัด

- ผู้สมัครฯ ต้องแต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
- ผู้สมัครฯ ต้องไปถึงสถานที่สอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
- ผู้สมัครฯ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
เอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้สมัครฯ เพื่อแสดงตนหากไม่มีบัตร
ดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกฯ

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ในการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือกฯ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิในการแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ ด้วยตนเอง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖



(นายอร่าม โล่ห์วีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
 กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ
 ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการรองคํการบรหการส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 แนบท้ายประกาศองค์การบรหการส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

๑.วิชาเอกพลศึกษา

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัว สมัครเข้ารับคัดเลือก
๑	นายมนัส ชูติรัมย์	๐๑๑
๒	นายกฤติพงษ์ รังกลาง	๐๑๒
๓	นายวัชเรศ ตาดี	๐๑๓
๔	นางสาวแก้วฤดี คำถากระปุม	๐๑๕
๕	นางสาวรุจิรา วงษ์ศรีวอ	๐๑๖
๖	นายประจักษ์ศิลป์ แก่นจันทร์ใบ	๐๑๗
๗	นายประพัศฎ์ อยู่สำราญ	๐๑๘
๘	นายสมผล แก้วเกิด	๐๑๙
๙	นายอาทิตย์ นามแสง	๐๑๑๐
๑๐	นายสุนนตรี มีไกรราช	๐๑๑๑
๑๑	นายประดิษฐ์ พินิจดวง	๐๑๑๒
๑๒	นายภูวเดช ภัทรจิตรา	๐๑๑๓
๑๓	นายธรรม์ณธร ไกรยราช	๐๑๑๔

๒. วิชาเอกนาฏศิลป์

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัว สมัครเข้ารับคัดเลือก
๑	นายอานนท์ กาชัย	๐๒๑

/เอกสารแนบท้าย ก...

เอกสารแนบท้าย ก

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ

วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกฯ	หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก	หมายเหตุ
<p>วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภูคิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (อาคารหลังใหม่ ชั้น ๓)</p>	<p>๑.ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดแสดงผลงาน ที่ประจักษ์ระดับประเทศ โดยมีพื้นที่ในการ จัดแสดงต่อคน ๆ ละ ขนาดกว้างประมาณ ๒ เมตร x ยาว ๑.๕ เมตร ๒.ทดสอบการปฏิบัติงานให้ผู้เข้ารับการ คัดเลือกนำเสนอแผนการจัดการเรียนการ สอน สาธิตการสอน พร้อมสื่อการสอนตาม กลุ่มวิชาที่สมัครคัดเลือก โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ (๑) แผนการจัดการเรียนรู้ (๒) การใช้สื่อ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนรู้ (๓) กระบวนการจัดการเรียนการสอน (๔) การใช้เทคโนโลยีประกอบ และสนับสนุนการเรียนการสอน (๕) การบริหารจัดการชั้นเรียน (ทั้งนี้ ใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที) ๓. สัมภาษณ์ ๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการคัดเลือก โดยเรียงลำดับ ตามเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก</p>	<p>๑.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะจัดเตรียมโต๊ะ ขนาดประมาณ ความกว้าง ๔๕ เซนติเมตร ความยาว ๑๕๐ เซนติเมตร ความสูง ๗๕ เซนติเมตร ไว้ให้ผู้เข้ารับการ คัดเลือกแต่ละคนๆ ละ จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้ในการจัดแสดงผลงานฯ ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กำหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดเตรียม การจัดแสดงผลงานที่ประจักษ์ระดับประเทศ ได้ก่อนล่วงหน้า ณ ห้องประชุมภูคิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (อาคารหลังใหม่ ชั้น ๓) ในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.</p>